

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การศึกษาความรับผิดชอบต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.สายใจ ระดมสุข
คณะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ปีการศึกษา 2555

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2) เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยรวมและเป็นรายด้าน จำแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปีที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม คณะที่กำลังศึกษา และสถานภาพครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ แบบวัดมีความเชื่อมั่น .915 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อโดยรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษามีความรับผิดชอบต่ออยู่ในระดับสูง โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำของตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบต่อสถาบัน ด้านความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน เมื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อของนักศึกษาที่มีเพศต่างกันพบว่ามีความรับผิดชอบต่อแตกต่างกัน ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน พบว่ามีความรับผิดชอบต่อแตกต่างกัน ในด้านความรับผิดชอบต่อสถาบัน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน พบว่ามีความรับผิดชอบต่อแตกต่างกัน ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำของตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ด้านความรับผิดชอบต่อสถาบัน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาที่มีคณะที่กำลังศึกษาต่างกัน พบว่ามีความรับผิดชอบต่อแตกต่างกัน ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและการกระทำของตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนด้านความรับผิดชอบต่อสถาบัน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนักศึกษาที่มีสถานภาพของครอบครัวต่างกัน พบว่ามีความรับผิดชอบต่อไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ